

VŨ THƯ

“Huyện nhỏ nhưng cửa rộng”



Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư nỗ lực đổi mới để duy trì, phát triển nghề truyền thống.

Nhờ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, với phương châm “huyện nhỏ nhưng cửa rộng”, những năm gần đây, huyện Vũ Thư thu hút các nhà đầu tư và 350 doanh nghiệp đến đầu tư hợp tác, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đổi thay diện mạo vùng quê thuần nông trước đây.

Công ty Cổ phần Thương mại bông sợi Hoàng Tuấn (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư) chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Đến nay, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đi vào nề nếp, hiệu quả. Bình quân

mỗi tháng Công ty xuất ra thị trường khoảng 150 - 200 tấn sợi, doanh thu đạt 6 - 7 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động với thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Khắc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty chia sẻ: Tôi cảm thấy rất may mắn khi đầu tư xây dựng doanh nghiệp tại cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư bởi nơi đây có vị trí sản xuất, kinh doanh thuận tiện, an ninh trật tự rất bảo đảm, doanh nghiệp chưa hề bị phiền nhiễu bởi bất cứ lực lượng nào. Điều tôi ấn tượng nhất là trong suốt quá trình tôi tham khảo,

có ý tưởng đầu tư, đến khi tìm được địa điểm và triển khai xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn được lãnh đạo huyện, các ngành liên quan khuyến khích, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động. Nhờ đó, Công ty hiện nay sản xuất ổn định, hiệu quả, chúng tôi rất phấn khởi. Bản thân tôi cho rằng chính môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi của huyện là lực hút mạnh để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với địa bàn này.

Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũ Thư cho biết: Cùng với Công ty Cổ phần Thương mại bông sợi

Hoàng Tuấn, địa bàn huyện hiện có 350 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hiệu quả. Mấy năm gần đây, huyện thu hút hàng chục dự án mới xin đầu tư vào địa bàn, trong đó từ năm 2018 đến nay đã có 20 dự án được phê duyệt, 7 dự án đã đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, tổng doanh thu ước đạt 4.000 tỷ đồng/năm; thu hút khoảng 5.000 lao động có việc làm mới. Nhiều dự án có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội lớn như Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP tại xã Minh Quang, Công ty TNHH Hương Liên, Công ty May Sungjin Apparel tại xã Việt Hùng... Ngoài ra, huyện có 13 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, nhờ thu hút đầu tư mạnh mẽ, đến nay huyện có 3/7 cụm công nghiệp, 2 điểm công nghiệp đã được lấp đầy 100%. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh,

huyện đang tiếp tục mở rộng 2 cụm công nghiệp, tạo mặt bằng, cơ sở vật chất thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Lợi thế của Vũ Thư là có vị trí thuận lợi cho giao thương, dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào yếu tố này thì chưa thể thu hút doanh nghiệp mà cần phải chú trọng cải thiện môi trường đầu tư thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 là đòn bẩy để huyện triển khai, quyết tâm thực hiện phương châm “mở rộng cửa thu hút doanh nghiệp”. Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị



Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Thương mại bông sợi Hoàng Tuấn.

trấn cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư. Huyện quan tâm, chủ động khảo sát, lập quy hoạch quỹ đất để mở rộng một số cụm công nghiệp như Tân Minh, Minh Lăng; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, huyện xây dựng chính sách hỗ trợ đến bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi sử dụng lao động. Mặc dù rất nỗ lực thu hút đầu tư nhưng huyện vẫn có chọn lọc, loại bỏ các dự án, doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường; ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, dự án tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thân thiện với môi trường... Với các chính sách thông thoáng, những năm qua, Vũ Thư luôn là địa bàn thu hút nhiều dự án, doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 2.542 tỷ đồng, tăng 14,87% so với năm trước, từng bước nâng cao giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung của huyện, góp phần phát triển nhanh, mạnh kinh tế - xã hội trên địa bàn.

QUYNH LƯU

Giá lợn hơi tại nhiều nơi tăng mạnh, lên 40.000 đồng/kg



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Giá lợn hơi tại nhiều vùng, miền trên cả nước tiếp tục tăng mạnh với mức tăng bình quân từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Thậm chí có nơi, giá lợn hơi tăng tới 7.000 đồng/kg chỉ trong 1 - 2 ngày, đẩy giá lợn hơi nhiều nơi lên trên 40.000 đồng/kg, sau khi giảm mạnh vào cuối tháng 5. Mức giá này khiến bà con chăn nuôi phấn khởi dù đang gánh mình chống chọi với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong ngày 8/6, các tỉnh Lào Cai, Thái Bình ghi nhận mức tăng giá lợn hơi nhiều nhất, tới 6.000 đồng/kg. Hiện giá lợn hơi tại hai tỉnh này lần lượt là 36.000 đồng/kg và 39.000 đồng/kg.

Tại Hải Dương, có thương lái trả tới 41.500 đồng/kg do lợn trong đàn gần như đã hết. Nhiều chuyên gia trong ngành dự báo, giá lợn sẽ tăng, đặc biệt sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm do thiếu hụt nguồn cung.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, người chăn nuôi không nên thấy giá tăng mà vội ồ ạt tái đàn; cần tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ đàn lợn của gia đình mình.

Rộn ràng mùa gặt

(Tiếp theo trang 1)



Lúa chín đến đâu các hộ dân thuê máy gặt đến đó.

Dự tính chỉ một tuần nữa là tới thu hoạch xong mùa vụ. Chủ máy gặt Vũ Văn Khang, thôn Nam Huân Nam cho biết: Đầu tư trên 700 triệu đồng tiền máy từ cuối năm 2017 đến nay là vụ thứ ba tôi đưa máy xuống đồng gặt thuê cho bà con trong thôn. Trong thôn chỉ có duy nhất một máy gặt đập liên hợp của tôi nên lúa chín đến đâu người dân thuê tôi làm đến đó. Đã gần 10 ngày trôi qua, tranh thủ thời tiết nắng ráo tôi đã gặt được trên 30 mẫu cho người dân trong thôn.

Vũ Lễ là xã có diện tích lúa chín sớm nhất huyện, đến ngày 6/6 đã gặt được khoảng 60% diện tích. Ông Phùng Đình Chiểu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Từ cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi lúa bắt đầu chín vàng cũng là lúc bà con nông dân thuê máy gặt ra đồng

thu hoạch. Những vụ gần đây người dân trong xã tập trung cấy chủ yếu giống lúa Bắc thơm, T10 vì đây là giống lúa chất lượng gạo ngon, có giá trị hàng hóa và tỷ lệ nhiễm bệnh đạo ôn ít. Với hai giống lúa này, vụ xuân năm nay bà con nông dân cần mặc dù năng suất trên 2 tạ/sào. Đặc biệt, vụ lúa xuân năm nay HTX đã liên kết sản xuất để cung ứng giống, phân bón và bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa Nhật cho bà con nông dân nên mặc dù năng suất lúa có thể không cao hơn mọi năm nhưng người dân lại thu được tiền nhiều hơn. Cùng với việc tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, HTX đã bắt đầu triển khai trồng cây màu hè theo với khoảng 23,5ha, trong đó sẽ liên kết bao tiêu sản phẩm cho khoảng 15 mẫu đất tương, rau hè thu cho nông dân.

Khoảng tuần nữa khi kết thúc thu hoạch lúa cũng sẽ là lúc bà con xuống giống đầu tương xanh. Có mặt tại cánh đồng thôn Tri Lễ, ông Trần Văn Tiêu cho biết: Với diện tích 5 mẫu T10, Bắc thơm và giống lúa Nhật đến nay tôi đã thu hoạch được 3 mẫu với năng suất bình quân đạt khoảng 2 tạ/sào. Hiện tại, toàn bộ diện tích lúa Nhật đã được HTX bao tiêu sản phẩm ngay tại ruộng với giá 8.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương: Dự tính tới ngày 15/6 sẽ hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân. Mặc dù vụ lúa xuân năm nay nhiều địa phương bị nhiễm bệnh đạo ôn song do có truyền thống thâm canh kết hợp với sự vào cuộc xử lý kịp thời nên kết quả tương đối khả quan. Dự tính năng suất lúa toàn huyện ước

đạt 71,6 tạ/ha. Huyện chỉ đạo thu hoạch lúa đến đâu nông dân tập trung làm đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa cho kịp thời vụ.

Hiện nay, 10.230ha lúa xuân của huyện Tiên Hải đã chín rộ, các địa phương trong huyện đang chỉ đạo bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa xuân.

Về xã An Ninh những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí lao động khẩn trương thu hoạch lúa xuân của bà con nông dân ở khắp các xứ đồng. Ông Đặng Văn Việt, thôn Nhì chia sẻ, vụ xuân năm nay gia đình ông cấy 5 sào, đều là giống lúa Bắc thơm. Ngay từ đầu vụ đã gặp rất nhiều khó khăn như sâu bệnh, thời tiết cực đoan... Tuy nhiên, vượt qua mọi

khó khăn, được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của chính quyền địa phương, bà con nông dân đã thực hiện đúng lịch thời vụ, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh nên hiện nay lúa xuân đã chín rộ đang tiến hành thu hoạch. Theo đánh giá, năng suất lúa xuân năm nay của gia đình ông Việt đạt khoảng 1,7 tạ/sào.

Cùng với các địa phương khác trong toàn huyện, những ngày này, HTX SXKD DVNN xã Vũ Lăng tập trung chỉ đạo nông dân ra đồng thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị bước vào sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Ông Trần Quốc Tịch, Giám đốc HTX cho biết: Để bảo đảm 320ha lúa xuân của xã thu hoạch an toàn, HTX đã tuyên truyền, vận động bà con huy động nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch lúa xuân nhanh gọn. Xã có 5 thôn nên HTX đã tham mưu UBND xã hợp đồng 10 máy gặt và khuyến khích các máy gặt ở một số địa phương khác tham gia gặt tại địa phương. UBND xã áp dụng giá tiền gặt cho các chủ máy, không để tăng giá gây bức xúc cho các hộ nông dân. Qua thực tế cho thấy, diện tích lúa xuân của Vũ Lăng năng suất bình quân cao hơn vụ xuân những năm trước nhờ bà con đã chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa xuân.

Theo đề án sản xuất vụ mùa, năm nay Tiên Hải phấn đấu gieo cấy đạt 10.200ha, cơ cấu giống lúa, nhóm lúa chất lượng cao đạt gần 40%, lúa có năng suất cao đạt trên 60% như BC15, TBR225, TBR1... Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ mùa, huyện yêu cầu các HTX DVNN tổ chức quy vùng sản xuất, cung ứng giống và thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả cao. Chủ trọng nâng cấp, tu sửa hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu cho cây trồng. Về cơ cấu giống, bà con nên sử dụng các giống có năng suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh,

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, vụ xuân của Tiên Hải bảo đảm sản lượng, năng suất ổn định. Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực xuống đồng thu hoạch lúa.

Ngoài 250 máy gặt đập liên hợp của địa phương, Tiên Hải cũng khuyến khích các chủ máy huyện ngoài đưa máy gặt về các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch khi thời tiết không mưa, bảo đảm thu hoạch an toàn 10.230ha lúa xuân. Khuyến cáo nông dân không chủ quan với thời tiết diễn biến bất thường hiện nay, thường có mưa giông, cần tập trung gặt lúa xuân nhanh gọn. Tăng cường chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc các địa phương thu hoạch nhanh gọn khi diện tích lúa đã chín. Tính đến ngày 5/6, diện tích lúa xuân đã thu hoạch của Tiên Hải đạt trên 40% diện tích. Ngoài ra, huyện chỉ đạo nông dân thu hoạch xong lúa xuân đến đâu thực hiện làm đất ngay đến đó đồng thời tiến hành công tác vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa, đúng khung thời vụ.

(Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải)



phù hợp với điều kiện thâm canh của từng địa phương. Ngoài ra, Tiên Hải phối hợp với ngành chuyên môn tập trung làm tốt công tác dự báo diễn biến của thời tiết, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, gieo mạ, tích cực hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong các khâu gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất để nông dân nắm được kỹ thuật canh tác đồng thời nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu để chủ động trong sản xuất.



Nông dân huyện Tiên Hải thu hoạch lúa xuân.